



ĐIỂM BÁO HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT BÁO CHÍ PHẢN ÁNH VỀ NGHỆ AN

Ngày 31/5/2023

I. THÔNG TIN TÍCH CỰC

Đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An: Nhân dân đang trông đợi những việc cần làm, phải làm khẩn trương hơn, quyết liệt hơn của hệ thống chính trị

Phát biểu thảo luận sáng 31/5 tại phiên thảo luận ở hội trường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội Đặng Xuân Phương - đại biểu đoàn Nghệ An nhấn mạnh, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đang diễn ra với sự trông đợi của cử tri và Nhân dân cả nước về những việc cần làm và phải làm khẩn trương hơn, quyết liệt hơn của hệ thống chính trị.

Đó không chỉ là đòi hỏi đến từ công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; là yêu cầu phải khắc phục cho được những bất cập, hạn chế trong tổ chức thực thi pháp luật; là tính cấp thiết phải vượt qua được căn bệnh né tránh, sợ trách nhiệm, thói vô cảm đang có xu hướng lan nhanh trong nền công vụ. “Nhưng điều cấp bách và thuyết phục nhất lúc này, theo tôi chính là đường lối giải quyết đúng đắn bài toán kinh tế đất nước, làm sao để việc thực thi các chính sách kinh tế - xã hội phải được cân nhắc hợp lý giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn” - đại biểu phát biểu. Tại phiên thảo luận, đại biểu Đặng Xuân Phương cũng nêu ra 05 kiến nghị... (Báo Nghệ An ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

(Nội dung này còn được đăng trên Báo Nhân dân, Đài PT-TH Nghệ An...)

Tạo vùng nguyên liệu đặc trưng cho vùng miền núi Anh Sơn

Với lợi thế đất đai vùng trung du, thuận lợi cho phát triển các vùng cây nguyên liệu mà người dân các xã Hùng Sơn, Bình Sơn, huyện Anh Sơn có điều kiện tăng thêm thu nhập, đóng góp vào xây dựng nông thôn mới. Từ một xã nghèo, nay Hùng Sơn đã trở thành xã khá của huyện Anh Sơn, tạo đà cho đơn vị tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Bên cạnh đó, đã tạo sự đột phá trong tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích cho người dân địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Anh Sơn cho biết: Với việc thành công trong quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển những vùng nguyên liệu cây chủ lực, đã giúp cho huyện Anh Sơn thực hiện hiệu quả cơ cấu lại nền nông nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất, giá trị gia tăng và gắn kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Qua đó, đã giúp người dân nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... (Báo Nhân dân ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Dân vận khéo về an ninh trật tự ở xã ven biển của huyện Diễn Châu

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Công an về tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, Công an xã Diễn Bích đã triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong việc xóa địa bàn trọng điểm, phức tạp trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả nổi bật, ANTT trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an, mỗi tổ dân cư, mỗi gia đình đã chủ động công tác tự phòng, tự quản. Đồng thời, chủ động

phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội kết hợp với làm tốt công tác quản lý, giáo dục con cháu trong gia đình, phấn đấu không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Nhờ dân vận khéo, xã Diên Bích đã huy động được nhân dân trên địa bàn tham gia triển khai các mô hình góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo ANTT. Điển hình như: Mô hình “Phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở” hoạt động có hiệu quả với sự tham gia của 100% số hộ kinh doanh; mô hình “Tuần tra nhân dân”... (**Báo Nghệ An** ngày 30/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nông dân xứ Nghệ tự tin làm nông nghiệp sạch

Trong quá trình đổi mới sản xuất, ở các xã Nghĩa Thuận, Tây Hiếu (Thị xã Thái Hòa) đã đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, thúc đẩy liên kết, thành lập các HTX để nâng cao giá trị canh tác cho người dân. Nhờ đó, các HTX đã trở thành điểm tựa làm giàu cho thành viên. Nhờ sản xuất ổn định, 100% thành viên HTX đang có mức thu nhập cao. Là địa chỉ tin cậy của nông dân địa phương đến tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm từ mô hình, mang lại giá trị kép về kinh tế và môi trường.

Trong giai đoạn tới thị xã Thái Hòa dự kiến tiếp tục ưu tiên thu hút phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến gắn với nâng cao chất lượng và phát triển thương hiệu sản phẩm. Mục tiêu là nâng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân lên 200-250 triệu đồng/ha/năm... (**Tạp chí Điện tử kinh doanh** ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Vụ xuân 2023 Nghệ An thắng lợi toàn diện

Vụ xuân năm nay, Nghệ An gieo cấy hơn 91.400 ha lúa. Đến nay, toàn tỉnh cơ bản đã thu hoạch xong diện tích lúa xuân. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năng suất dự kiến đạt 68,09 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm 2022 gần 2 tạ/ha.

Theo đánh giá chung, đây là một trong những vụ sản xuất thắng lợi toàn diện nhất trong mấy năm trở lại nay. Những huyện trọng điểm lúa như Quỳnh Lưu, Yên Thành, Diên Châu dẫn đầu về năng suất, đạt trên 70 tạ/ha, tuy nhiên, tất cả các địa phương khác trên địa bàn toàn tỉnh đều được mùa toàn diện, không chỉ lúa mà cả các loại cây trồng khác như ngô, lạc, rau màu đều cho năng suất, giá trị cao. Không chỉ được mùa, mà lúa vụ xuân cũng rất được giá, đầu vụ lúa tươi được mua tại ruộng với giá 6.000 đồng/kg lúa lai, nếp 6.000- 6.200 đồng/kg, lúa thơm 6.500 đồng/kg, đều cao hơn mọi năm từ 500 - 1.000 đồng/kg... (**Báo Nghệ An**, ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Phóng sự ảnh: Kỳ lạ chợ đêm mực nháy Cửa Lò

Từ giữa tháng 5.2023, khu du lịch Cửa Lò (Nghệ An) có thêm một chợ đặc biệt: Chợ mực nháy bán vào buổi đêm. Chợ họp từ 20 giờ đến tận nửa đêm, chủ yếu bán cho khách du lịch. Mực nháy hay vẫn gọi là mực nhảy vốn là đặc sản khu vực biển Nghệ An, Hà Tĩnh. Đây là loại mực được ngư dân câu lên, còn sống nguyên, thân nhấp nháy. Loại này thường được đánh bắt từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. rước đây, mực nháy được bán tự phát, gây mất mỹ quan. Từ tháng 5.2023, UBND thị xã Cửa Lò quyết định quy hoạch bán mực nháy vào một nơi. Đó là tuyến đường lên đảo Lan Châu, thuộc phường Nghi Thủy vào mỗi buổi tối. Mực từ thuyền câu đưa vào bờ chia thành từng khay nhỏ hoặc từng phần. Mỗi phần như này có giá 150.000 đồng gồm 3-4 con mực lớn hoặc một khay dao động từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng.

Chợ mực nháy không có chuyện chèo kéo hay to tiếng mặc cả. Tất cả đều thuận mua vừa bán. Khách mua xong có thể thuê ngay các nhà hàng trong khu vực chế biến. Mực nháy ngon nhất là vừa đánh bắt được đưa vào bờ, rửa sạch để nguyên con đem luộc, hấp bia, hoặc ăn gỏi. Vị ngọt và béo, độ giòn của con mực còn tươi nguyên... (Lao động Media – Chuyên trang Báo Lao động ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Kết quả tuần thi thứ nhất cuộc thi 'Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Nghệ An' năm 2023

Tuần thi thứ nhất, Cuộc thi "Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Nghệ An" năm 2023 có 384.356 lượt thi, trong đó, có 150.317 lượt thi trả lời đúng hết các câu hỏi (đạt 39,1%); có 16 thí sinh đạt giải cá nhân theo thể lệ cuộc thi. Trong đó, giải Nhất cá nhân ở đơn vị cơ quan UBND huyện Nghĩa Đàn... (Báo Nghệ An ngày 31/5) [Xem chi tiết nội dung tại đây](#)

II. THÔNG TIN THAM KHẢO, NGHIÊN CỨU, XỬ LÝ

Đối phó với nạn châu chấu tàn phá cây trồng ở Nghệ An

Ngày 31.5, có mặt tại xóm 7 xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An), P.V chứng kiến rừng mét của người dân trở trụ chỉ còn lại cành. Nhiều vườn ngô, vườn cỏ sữa, mía của người dân cũng đang bị châu chấu ăn trụ lá.

Theo thông tin từ chính quyền xã Nghĩa Bình thì đầu tháng 3,4 đã tổ chức cho người dân phun thuốc phòng trừ châu chấu non. Đợt châu chấu tàn phá tháng 5 này di cư từ các rừng cây tự nhiên, rừng giang nửa tràn về. Trước tình trạng này, UBND xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp dùng flycam phun thuốc diệt trừ châu chấu với diện tích 45ha mét và các vùng cây trồng khác. Xã Nghĩa Bình là vùng trồng cây tre mét lớn nhất của huyện Tân Kỳ với diện tích hơn 200ha.

Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ cho biết, tình trạng châu chấu tàn phá tre mét đã diễn ra vài năm gần đây trên địa bàn. Hiện châu chấu đã tàn phá khoảng 50-60 ha tre, mét của người dân xã Nghĩa Bình, nếu không ngăn chặn được thì hậu quả sẽ không biết như thế nào... (Báo Lao động ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nghệ An: Công nhân vật vã trong khu nhà trọ vì nắng nóng

Trong những dãy nhà trọ tại ngõ 101 đường Đặng Thai Mai (xã Hưng Đông, TP Vinh) hàng trăm công nhân khu Công nghiệp Bắc Vinh đang gồng mình, vật vã chống chọi trong đợt nắng nóng gay gắt. Mỗi căn phòng có giá khoảng 500 nghìn đồng, rộng khoảng chục m² tạm bợ, chật chội, chỉ có 1 chiếc giường là nơi ở của 3 công nhân cho đỡ tiết kiệm chi phí. Trong phòng chỉ có một cái quạt điện, ngày nóng không thể ngủ được, đêm đến khuya cũng nóng hầm hập, rất mệt mỏi. Trời mùa hè rất nóng, những người ở trọ rất khổ nhưng họ không thể lắp máy lạnh vì đồng lương công nhân thấp, bấp bênh không đủ chi tiêu. “Phòng trọ chật chội, thấp, mùa đông thì ẩm thấp mà mùa hè xứ Nghệ rất nóng nực, đặc biệt là dịp có gió Lào, nhưng vì điều kiện thu nhập thấp nên công nhân phải chấp nhận. Chúng tôi mong sớm có nhà ở xã hội dành cho công nhân để an cư lạc nghiệp - những công nhân ở đây cho biết.

Phó Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An Trần Thị Nguyệt cho biết hiện nay bên cạnh một số doanh nghiệp đã xây dựng nhà tập thể cho công nhân, với tiện nghi tốt và mát mẻ thì vẫn còn nhiều công nhân phải tự túc thuê trọ tại các địa

bàn xung quanh nhà máy, xí nghiệp. Hi vọng nhà nước sớm triển khai các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân để họ tái tạo sức lao động và yên tâm gắn bó lâu với doanh nghiệp... (**Báo Lao động** ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nắng nóng gay gắt ở Nghệ An có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, ngày 30/5, khu vực Bắc Trung Bộ đã có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 34.0 - 37.0 độ C, riêng tại Hội Xuân và Tương Dương cao hơn 38.0 độ C.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn, nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao...(**Báo Nghệ An** ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nghệ An “bế tắc” với giải ngân vốn đầu tư công?

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, đến nay trên địa bàn hiện có 24 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện giải ngân. Bên cạnh đó, Nghệ An còn có 16 đơn vị chủ đầu tư khác chưa thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Cùng với 24 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện vấn đề nói trên, Nghệ An hiện có 16 đơn vị có tỷ lệ giải ngân tính đến ngày 10/5/2023 ở dưới mức trung bình của tỉnh dưới 16,22%. Ở cấp Sở, ngành có 04 đơn vị. Bên cạnh đó, hiện nay Nghệ An còn có 19 cơ quan, đơn vị giải ngân 4 tháng đầu năm không đạt cam kết như ban đầu gồm 10 huyện, thành, thị; 04 Sở, ngành và 05 chủ đầu tư.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị chủ đầu tư thực hiện nghiêm, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đã được đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công...(**Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp** ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nghệ An tập trung công nghiệp hỗ trợ sản xuất, lắp ráp ô tô

Đến năm 2025, Nghệ An đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án sản xuất linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô Juteng tại KCN Hoàng Mai I để làm tiền đề thu hút các Tập đoàn lớn quan tâm đầu tư vào Nghệ An. Tập trung thu hút đầu tư được 1 tập đoàn lắp ráp ô tô có thương hiệu trên thế giới đặt nhà máy tại Nghệ An trong đó ưu tiên thu hút các nhà sản xuất và lắp ráp các loại xe tải, xe khách. Đồng thời, thu hút các dự án tham gia sản xuất linh kiện, phụ tùng cho các thương hiệu ô tô có uy tín đang đầu tư tại Việt Nam (Toyota, Hyundai, Kia, Mazda,...).

Giai đoạn 2026 – 2030 tỉnh sẽ quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nội địa trên địa bàn tỉnh tham gia hợp tác vào chuỗi giá trị sản xuất và lắp ráp ô tô bằng việc sản xuất một số chi tiết, linh kiện đơn giản trước, sản xuất khung - thân vỏ – cửa xe, sản xuất các thiết bị chiếu sáng và tín hiệu, hệ thống bơm, lọc gió,... Đồng thời, bố trí các dự án trong các KCN như VSIP, WHA, Thọ Lộc, Hoàng Mai I. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tập trung phát triển CNHT ngành cơ khí chế tạo, hình thành hệ thống doanh nghiệp địa phương có khả năng cung ứng cho doanh nghiệp lắp ráp khu vực FDI, doanh nghiệp

lớn của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Bắc Trung bộ... (Báo Lao động ngày 31/5)
[Xem nội dung chi tiết](#)

Trải qua gần một thập kỷ, dự án hơn 200 tỷ đồng vẫn là bãi đất trống

Dự án Tổ hợp sản xuất tinh dầu, dược liệu, thực phẩm chức năng công nghệ cao, với tổng mức đầu tư 217 tỷ đồng do Công ty TNHH VN Nam Đàn Vạn An cam kết khởi công xây dựng trong tháng 8 hoặc tháng 9.2014 và đi vào hoạt động trong quý I năm 2015 theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Theo người dân xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương cho biết: "Dự án này được giải tỏa 2014, đến nay đã gần một thập kỷ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy triển khai sau nhiều lần gia hạn. Từ khi dự án này nói triển khai cuộc sống của người dân gặp muôn vàn khó khăn, bị đảo lộn hoàn toàn.

Đại diện Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết: "Sau khi được chấp thuận đầu tư, chính quyền sở tại phối hợp với chủ đầu tư tiến hành giải phóng mặt bằng nhưng, từ đó đến nay dự án bỏ hoang. Người dân và chính quyền mong chủ đầu tư triển khai đúng cam kết với dân và tỉnh". Đại diện Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cũng cho biết, sau nhiều năm được chính quyền địa phương đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhưng dự án vẫn không thể khởi công.

UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Công ty Nam Đàn Vạn An khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai thực hiện dự án; Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực để thi công, hoàn thành dự án đúng tiến độ. Trường hợp không đúng tiến độ theo quy định, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật...(Báo điện tử Đại biểu nhân dân ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Đường bộ cao tốc đoạn qua Hưng Nguyên: Tìm phương án xử lý vướng mắc tại hầm chui Hưng Yên Nam

Theo Ban quản lý dự án 6 - Bộ GTVT, trước đây, thiết kế kỹ thuật hầm chui qua xóm 4, xã Hưng Yên Nam đã được các cơ quan, đơn vị liên quan ký duyệt. Đến nay khi công trình triển khai thực tế đã phát sinh các vấn đề vướng mắc. Để giải quyết, một số phương án đã được đưa ra... Trong đó, phương án khả quan được đưa ra là nâng cao mặt hầm chui lên khoảng 1m...(Truyền hình Báo Nghệ An ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Vụ “Kiểm tra Nhà máy chế biến bột đá có 3 công nhân chết vì bệnh bụi phổi” ở Nghệ An: Công an vào Bệnh viện lấy hồ sơ phục vụ điều tra

Theo ông Thái Đình Lâm – Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Nghệ An cho biết, đến nay bệnh viện tiếp nhận 8 trường hợp trú tại huyện Nghi Lộc bị bụi phổi là công nhân từng làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến. Tuy nhiên, khi nhập viện các bệnh nhân này đều đã bị bệnh quá nặng, hầu hết không thể rửa phổi. Hiện nay, 3 trường hợp đã tử vong, 3 trường hợp diễn biến nặng được gia đình đưa về. Trong bệnh viện còn lại 2 bệnh nhân là anh Hoa và anh Sơn. Các bác sỹ cũng đã cố gắng hết sức nhưng bất lực”, ông Lâm nói và cho hay, mới đây Công an huyện Nghi Lộc cũng đã đến bệnh viện lấy hồ sơ của các bệnh nhân để phục vụ công tác điều tra...(Báo Tài nguyên và Môi trường ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nghệ An: Công ty TNHH Châu Tiến (liên quan đến bệnh nhân bụi phổi) thuộc sở hữu của ai?

Công ty TNHH Châu Tiến (gọi tắt là Cty Châu Tiến) có địa chỉ trụ sở chính lại Lô A3-A4, KCN Nam Cẩm (thuộc xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Ông Hồ Viết Cẩm là Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Châu Tiến.

Ngày 12/5/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra Công ty TNHH Châu Tiến. Đoàn kiểm tra liên ngành do ông Nguyễn Văn Hải – Phó Trưởng ban quản lý KKT Đông Nam làm trưởng đoàn. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn có các thành viên bác sỹ chuyên khoa II, Trưởng Khoa bệnh nghề nghiệp, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; chuyên viên phòng kiểm soát ô nhiễm, Chi cục bảo vệ môi trường; chuyên viên phòng thanh tra- kiểm tra (BHXH tỉnh Nghệ An)...

Ông Lê Tiến Trị, Trưởng ban quản lý KKT Đông Nam cho biết: Chúng tôi mới phê duyệt kế hoạch kiểm tra, hiện đang trong qui trình kiểm tra với những nội dung mà Ban đã đề xuất với UBND tỉnh...(Tập chí Môi trường và Đô thị ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nắng nóng kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ tại Nghệ An tăng kỷ lục

Số liệu từ Công ty Điện lực Nghệ An cho biết, trong tháng 5/2023, thời điểm diễn ra nắng nóng gay gắt kéo dài, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn tỉnh tăng đột biến.

Tính đến ngày 26/5, sản lượng điện tiêu thụ đã đạt 365 triệu Kwh, dự kiến hết tháng 5 sẽ lên con số 436 triệu Kwh, đây là con số kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây (Đơn cử như trong tháng 6/2022, tháng cao điểm nắng nóng năm ngoái, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt 393 triệu kWh).

Ngày cao nhất trong tháng 5/2023, sản lượng điện tiêu thụ toàn tỉnh đạt 17,72 triệu Kwh, bằng 128% sản lượng ngày cao nhất tháng 5/2022. Các địa phương tiêu thụ điện năng nhiều nhất bao gồm: Thành phố Vinh, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu... (Báo Nghệ An ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

TP. Vinh phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án mới và rút danh mục đầu tư 12 công trình, dự án

Tại kỳ họp chuyên đề sáng 31/5, HĐND thành phố Vinh khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã quyết nghị phê duyệt chủ trương đầu tư 9 dự án mới như: Đường Lý Tự Trọng kéo dài (đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường quy hoạch 24m); đường Nguyễn Chí Thanh (xã Hưng Đông); xây dựng hồ điều hòa Nghi Phú, Nghi Đức và các tuyến mương kết nối;... và điều chỉnh chủ trương đầu tư 18 dự án. Trong đó, có dự án đường Lê Mao kéo dài (giai đoạn 2); đường quy hoạch 18m, từ đường Lê Lợi đến đường Hoàng Xuân Hãn (phường Lê Lợi); đường quy hoạch 18m, từ đường Nguyễn Thái Học nối đường Hoàng Nghĩa Lương; đường Hải Thượng Lãn Ông rộng 24m,...; đồng thời giảm vốn, rút danh mục 12 công trình, dự án không thực hiện đầu tư giai đoạn 2021 - 2025.

Chủ tịch HĐND thành phố Vinh đề nghị UBND thành phố, các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo các nghị quyết của HĐND thành phố được thực hiện hiệu quả... (Báo Nghệ An ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Nghệ An: Ứng trực phòng, chống cháy rừng 24/24 giờ

Tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, Chi cục Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, chính quyền địa phương trong việc rà soát, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể để tổ chức kiểm tra khu rừng có nguy cơ xảy ra cháy; chú trọng thực hiện phương án bảo vệ diện tích rừng gắn với khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh...

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tổ chức trực ban, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ trong suốt mùa khô và các ngày nắng nóng; bố trí điểm chốt chặn, tuần tra canh gác ở khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu rừng có nguy cơ cháy cao... (**Báo Tin tức** ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Đồ chơi, quà tặng đắt hàng dịp Tết Thiếu nhi

Những ngày qua, nhất là vào tối cuối tuần, các nhà sách, các trung tâm thương mại, siêu thị luôn đông đúc, trong đó, lượng khách “nhí” ở độ tuổi từ 3-15 tuổi chiếm đến 50%. Do đây là thời điểm học sinh được nghỉ hè và cận kề với ngày Quốc tế thiếu nhi nên phụ huynh cho con đi mua sắm. Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của phụ huynh dành cho con, cháu trong dịp Tết Thiếu nhi này, các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, nhà sách, cửa hàng đồ chơi trên địa bàn tỉnh đều có nhiều ưu đãi với các mặt hàng dành cho trẻ em... (**Báo Nghệ An** ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Đảm bảo môi trường đô thị từ ý thức người dân đến vai trò quản lý nhà nước

Đủ mọi rác thải sinh hoạt, rác thải bốc mùi hôi thối, rác tràn ra cả lòng lề đường, thực tế này tồn tại lâu dài nhưng vẫn chưa có giải pháp khắc phục. Đó là thực tế ở các tuyến đường ven sông Vinh. Cũng tình trạng tương tự ở đầu tuyến đường 48B, xã Nghĩa Mỹ, KCN thị xã Thái Hòa, do sự yếu ý thức của một số người dân khiến rác thải bị vất bừa bãi gây khó khăn cho công tác quản lý của các cấp chính quyền nhất là đây lại là tuyến đường giáp ranh giữa TX Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn.

Hiện nay, tốc độ đô thị hoá ngày càng mạnh mẽ với sự phát triển kinh tế xã hội tạo nên sức ép về bảo vệ môi trường từ vấn đề rác thải, khói bụi đến ô nhiễm kênh mương, hồ chứa, không khí gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Vì vậy việc nâng cao ý thức trong cộng đồng góp phần bảo vệ môi trường đô thị, cũng như tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước trong kiểm tra, giám sát là hết sức quan trọng... (**Youtube Truyền hình Nghệ An** ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Báo động về tình trạng tự ý dùng thuốc, dược liệu để điều trị bệnh

Tại huyện miền núi Quỳnh Châu từ đầu năm 2023 đến nay, ở địa phương đã có 3 trường hợp ngộ độc lá lộc mại phải nhập viện. Theo các bác sĩ, không tính những vụ ngộ độc tập thể nhiều người mắc, thì mỗi tháng có khoảng từ 15 - 20 ca ngộ độc đơn lẻ vào đây điều trị. Thường gặp nhất đó là ngộ độc lá lộc mại; ngộ độc lá ngón (tự tử hoặc uống nhầm); ngộ độc rượu ngâm dược liệu (các loại cây cỏ không rõ nguồn gốc hoặc cây mù tùm) và ngộ độc các loại thuốc hoàn tán Đông y. Tình trạng ngộ độc cũng rất đa dạng, nặng nhẹ, nguy kịch khác nhau. Với ngộ độc lá ngón, bệnh nhân có nguy cơ ngừng tim, rối loạn nhịp tim dẫn đến tử vong. Ngộ độc lá lộc mại thì làm tan máu,

bệnh nhân bị thiếu máu rất nặng. Ngộ độc rượu ngâm thì khiến bệnh nhân mất não. Ngộ độc do sử dụng dược liệu, thuốc Đông y không rõ nguồn gốc làm suy đa tạng, tử vong.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Khoa Chống độc lưu ý 3 loại ngộ độc thường gặp do người dùng thiếu hiểu biết và lầm tưởng: Thứ nhất, là ngộ độc rượu ngâm dược liệu không rõ nguồn gốc và ngâm cây mù tạt. Thứ hai, ngộ độc thuốc hoàn trị tiểu đường có nguồn gốc từ miền Nam về. Thứ ba, ngộ độc do sử dụng các loại thuốc tự chế, không rõ thành phần và nguồn gốc do các thầy lang, “thần y” quảng cáo, đồn thổi ở trên mạng Internet là có hiệu quả trong điều trị. Nhiều người sau khi sử dụng các bài thuốc, sản phẩm thuốc này đã bị ngộ độc, suy gan, suy thận cấp do trong thành phần thuốc có kim loại nặng như chì, kẽm, đồng... (**Báo Nghệ An** ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Lợi ích kép từ việc hạn chế đốt rơm rạ ngay tại ruộng

Tại huyện Thanh Chương, sau mùa gặt, người dân sau khi thu hoạch lúa đã phơi rơm ngay tại ruộng, khi rơm khô đều được thu gom để mang về nhà hoặc bán cho thương lái thu mua.

Đại diện Phòng Nông nghiệp UBND huyện Thanh Chương cho biết, “hiện nay, thương lái thu mua rơm bằng cách cuộn rơm thành từng bó tròn, mỗi bó rơm cuộn được thu mua với giá 45 ngàn đồng. Trung bình mỗi sào lúa có thể thu được khoảng 8 - 12 cuộn tùy thuộc vào chất lượng, số lượng cây lúa”. Ngoài việc dùng rơm để làm thức ăn cho trâu bò, bán cho thương lái thì rơm còn là nguồn nguyên liệu để ủ thành phân bón cho cây trồng có chất lượng cao. Ủ rơm tại ruộng bằng men vi sinh, ủ phân bón hữu cơ từ rác thải sinh hoạt cũng là những mô hình đang được Hội Nông dân tỉnh triển khai và đã thử nghiệm tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương.

Với nhiệt độ khoảng 40 độ C, thì chỉ sau 10 - 15 ngày rơm sẽ hoai thành nguồn phân bón hữu cơ đặc biệt tốt bón cho cây trồng. Vừa tiết kiệm được tiền mua phân bón, vừa bảo vệ môi trường, lại không lãng phí nguồn nguyên liệu sẵn có... (**Báo Nghệ An** ngày 30/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Đâm móp đuôi xe cảnh sát rồi tháo chạy, khóa cửa xe, bỏ trốn

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai khởi tố đối tượng Lô Văn Tuấn (SN 1998), trú tại xã Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn về tội "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, vào lúc 9 giờ 45 phút, ngày 21/5/2023, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông tại Km11+100 Quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai, tổ công tác Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện xe ô tô tải mang BKS 37H-028.43, do Lô Văn Tuấn điều khiển lưu thông theo hướng Quốc lộ 1A - Nghi Sơn có dấu hiệu vi phạm chở hàng quá tải. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo đúng quy định, nhưng lái xe không chấp hành và tiếp tục di chuyển. Sau đó, tổ công tác sử dụng xe tuần tra để bám sát và tiếp tục ra tín hiệu dừng xe. Đến Km 7+650 Quốc lộ 48D, Lô Văn Tuấn cố tình điều khiển xe đâm thẳng vào phía sau xe của Tổ công tác, sau đó tiếp tục điều khiển xe chạy lùi 700m rồi quay đầu bỏ chạy rẽ vào Tỉnh lộ 538B. Trên đường bỏ chạy, Tuấn điều khiển xe vào sân bãi của một công ty đóng trên địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã

Hoàng Mai, sau đó đóng cửa xe rồi bỏ trốn khỏi hiện trường... (Báo Nghệ An ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Phá đường dây ghi lô, đề tại 9 xã ở Yên Thành do 'nữ quái' cầm đầu

Ngày 31/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Yên Thành cho biết, đã khởi tố 12 đối tượng về tội "Đánh bạc" dưới hình thức ghi số lô, số đề. Các đối tượng này bị bắt giữ trong chuyên án do Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp Phòng Nghiệp vụ, Công an tỉnh và Công an 9 xã trên địa bàn huyện xác lập và khám phá thành công. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Thành phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề tinh vi, với sự tham gia của nhiều đối tượng. Các đối tượng hoạt động khép kín, chỉ dùng các mạng xã hội để nhận tin nhắn lô, đề. Để triệt xóa đường dây này, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an thành lập nhiều tổ công tác, huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân bắt giữ 14 đối tượng, đều trú tại huyện Yên Thành, tại 12 điểm ghi số lô, số đề trên địa bàn huyện Yên Thành. Trong đó, Nguyễn Thị Trang (SN 1988), trú tại xã Đông Thành, huyện Yên Thành là đối tượng cầm đầu... (Báo Nghệ An ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Công ty Thịnh Phú trúng nhiều gói thầu tại huyện Quỳnh Hợp

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thịnh Phú đã liên tiếp trúng 2 gói thầu ở xã Nghĩa Xuân bằng kịch bản không có tính cạnh tranh khi trở thành doanh nghiệp duy nhất dự thầu. Đáng nói hơn, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đều rất thấp, lần lượt là 0,3 % và 0,5%.

Tính từ tháng 3 đến tháng 5/2023, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thịnh Phú cũng đã trúng hai gói thầu xây lắp cho 2 dự án. Được biết, Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Anh Đạt cũng là nhà thầu quen thuộc trúng nhiều gói thầu tại huyện Quỳnh Hợp. Với những công trình do huyện UBND huyện Quỳnh Hợp làm chủ đầu tư, Công ty CP Xây dựng và Thương mại Thịnh Phú cũng là đối tác quen thuộc trong nhiều năm qua. Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, Công ty Thịnh Phú đã trúng hai gói thầu xây lắp công trình cho 2 dự án do Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Quỳnh Hợp làm chủ đầu tư.

Thông tin trên mạng đấu thầu quốc gia, công ty Thịnh Phú đã tham gia 17 gói thầu và trúng cả 17 gói với vai trò độc lập hoặc liên danh cùng những đối tác quen thuộc như Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Xây dựng Anh Đạt và Công ty TNHH XDTM Ngọc Châu. Trong số đó có tới 13 gói thầu thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. Tổng giá trị trúng thầu của Công ty Cp Xây Dựng Và Thương Mại Thịnh Phú là 98,644 tỷ đồng... (Báo Đời sống và Pháp luật ngày 31/5) [Xem nội dung chi tiết](#)

Hơn 2.200 hồ sơ đăng ký thi vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh

Theo tổng hợp của Trường Đại học Vinh, kỳ thi vào lớp 10 năm học 2023 - 2024, trường có hơn 2.200 hồ sơ đăng dự ký thi. Trong số đó có 2.066 hồ sơ đăng ký thi vào hệ chuyên và 227 hồ sơ đăng ký thi vào hệ chất lượng cao.

Ở hệ chuyên, lớp chuyên Tiếng Anh có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất, với 674 thí sinh. Ở lớp chuyên Toán có 350 thí sinh đăng ký dự thi. Các lớp

chuyên còn lại, lớp Vật lý có 174 thí sinh đăng ký dự thi, lớp chuyên Hóa học có 199 thí sinh, lớp chuyên Sinh học có 117 thí sinh, lớp chuyên Tin học có 180 thí sinh (trong đó, có 91 thí sinh dự thi môn Toán nhưng đăng ký dự thi vào lớp chuyên Tin) và lớp chuyên Ngữ văn có 372 thí sinh... (**Báo Nghệ An** ngày 31/5) [*Xem nội dung chi tiết*](#)